

KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” giai đoạn 2021-2030

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SGDKHCN ngày 02/7/2021 của Sở GDKHCN về việc triển khai Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động đối với ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” góp phần nâng cao nhận thức của viên chức và học sinh về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục.

Vận động viên chức và học sinh tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và duy trì thói quen thường xuyên tập luyện hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe vì mục tiêu: “*Mỗi một người dân khỏe mạnh, tức là cả nước mạnh khỏe*”, “*Dân cường thì nước thịnh*” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học, đảm bảo yêu cầu phát triển con người toàn diện, xây dựng tác phong đạo đức lối sống lành mạnh trong học sinh.

2. Yêu cầu

Cuộc vận động được tổ chức với phương châm thiết thực, chất lượng và hiệu quả, thu hút đông đảo viên chức và học sinh tham gia.

Tạo điều kiện cho viên chức và học sinh có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong thi đấu thể thao và học tập, công tác; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Việc đánh giá kết quả Cuộc vận động phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; ghi nhận và kịp thời khen thưởng những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐÁU

1. Tỷ lệ học sinh thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa duy trì đạt 100% đối với tất cả các cấp học, bậc học.

2. Tỷ lệ học sinh tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa thường xuyên đạt 95% năm 2025 và 100% vào năm 2030 đối với các cấp học.

3. 100% số trường phổ thông có câu lạc bộ TDTT, có hệ thống cơ sở vật

